

ก.ค.ศ.

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 12 ราย (อนุมัติ 24 ส.ค.59)

นำเสนอเมื่อ : 31 ส.ค. 2559

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย ได้แก่

ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. 31 ส.ค.2559

รายละเอียด

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดผลว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๒ ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ราย และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นางสาวขวัญเรือน ขจรจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา (ผลงานวิชาการ คือ ๑. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต โดยใช้ชุดการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะ ๖ E ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว ๑๕๒๐๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางสาวแก้ว สุวรรณประชา โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต ๑ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางมะลิวัน ศรีโคตร โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต ๓๑ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินผลโครงการคุณธรรมนำผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖)

๓. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายสันฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การบริหารเครือข่ายคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนตามจุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑) นางลัดดา สุขศรี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สร.) ระดับประถมศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุดดี” พ.ศ. ๒๕๕๒ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกประกอบการเรียนการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์”โปรแกรม Multipoint Mouse)